



## ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ  
การติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุง การจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลไชยปราการ

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม  
กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติ  
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่  
๑ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนา  
บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุม  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของ  
ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุง  
การจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลไชยปราการและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  
ไชยปราการ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรการดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวก  
และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการเทศบาลตำบลไชยปราการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามข้าราชการเทศบาลตำบลไชยปราการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกสำเนาเอกสารบัตร  
ประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียน  
สิทธิ นิติกรรมและธุรกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเรียกเก็บภาษีบำรุง การจดทะเบียนพาณิชย์  
เทศบาลตำบลไชยปราการ

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ  
คำขอจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรม และธุรกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเรียกเก็บภาษีบำรุง การจดทะเบียน  
พาณิชย์ เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ข้าราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการหรือพนักงาน  
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือ  
สำเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้น  
มาแสดงต่อข้าราชการเทศบาลตำบลไชยปราการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสาร รายการทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ข้าราชการเทศบาล  
ตำบลไชยปราการ หรือเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิ

/ให้เรียก...

ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้น จากผู้ขอจดทะเบียนการเรียกเก็บภาษีบำรุง การจดทะเบียนพาณิชย์ของ เทศบาลตำบลไชยปราการ

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



( นายสุชาติ บัวคำ )  
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ